

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TKCN NĂM 2022 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và Văn bản số 90/QGPCTT ngày 20/12/2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình thiên tai, thiệt hại và tác động đến dân sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh

Trong năm 2022, có 07 cơn bão và 02 ATNĐ xuất hiện trên Biển Đông, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng của cơn bão số 02.

* **Về không khí lạnh (KKL): Về rét đậm, rét hại:** Từ đầu năm đến nay khu vực tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng của 20 đợt KKL và KKLTC; xảy ra 04 đợt rét đậm, rét hại. Từ ngày 18 - 20/12, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xảy ra rét đậm, rét hại có cường độ mạnh (Cúc Phương: 6,3⁰C).

* **Nắng nóng:** Năm 2022 xảy ra 08 đợt nắng nóng diện rộng đặc biệt là đợt nắng nóng từ ngày 26/6 - 28/6 . Tx: 38,5⁰C (tại Ninh Bình, Nho Quan).

* **Tình hình mưa:** Từ đầu năm đến nay xảy ra 12 đợt mưa vừa và mưa to diện rộng.

* **Tình hình xâm nhập mặn:** Độ mặn trên sông Đáy tại Như Tân từ tháng 1 đến tháng 4/2022 ở mức trung bình và cao; phổ biến từ 6,0 đến 19,0 phần nghìn, độ mặn cao nhất ở mức 19,0 phần nghìn, xuất hiện vào tháng 1.

* **Các đợt lũ:** Vào cuối tháng 5/2022: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đé và Gián Khẩu; trên sông Đáy tại Ninh Bình và Như Tân xuất hiện 1 đợt lũ tiểu mãn, mực nước đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đé, Gián Khẩu; sông Đáy tại Ninh Bình ở mức dưới BĐI.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 02 đã gây mưa lớn trên diện rộng tỉnh Ninh Bình; Lượng mưa lớn đã làm xuất hiện lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy. Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Ninh Bình: Hồi 21h ngày 12/8 mực nước trên sông Đáy tại Ninh Bình đạt đỉnh 2,58m (trên BĐI 8cm); Hồi 01h ngày 13/8 mực nước trên sông Hoàng Long tại Trạm Thủy văn Bến Đé đạt đỉnh ở mức: 3,21m (trên BĐI: 0,21m). tại Như Tân ảnh hưởng

của nước dâng do bão, đỉnh triều cao nhất đạt mức 2,04m ngày 11/8 (trên BĐ2: 0,14m).

Do ảnh hưởng của rìa Nam lưỡi cao lục địa tăng cường yếu kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên trong các ngày từ ngày 07/9 đến ngày 10/9 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có mưa lớn, gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Từ ngày 08/9 đến ngày 10/9 trên sông Hoàng Long và sông Đáy xuất hiện một đợt lũ: Hồi 08h ngày 09/9, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại Bến Đé đạt 3,85m (vượt BĐ2: 0,35m); Hồi 19h30 ngày 09/9, đỉnh lũ trên sông Đáy tại Ninh Bình đạt 2,72m (vượt BĐ1: 0,22m); tại Gián Khẩu 3,08m lúc 22h ngày 09/9 (xấp xỉ BĐ2);

*** Tình hình sạt lở và thiệt hại do thiên tai gây ra**

- Do ảnh hưởng của mưa lớn đã gây sạt lở núi kênh thôn Đông Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư và núi Vái Giời khu vực Quèn Dâu trong thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư.

- Về sét đánh: 03 người chết và 02 người bị thương. Cụ thể:

+ Ngày 14/7/2022 tại thôn 6, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan có mưa to và sấm sét đã xảy ra một vụ sét đánh làm cho 2 người thiệt mạng.

+ Ngày 08/8/2022 tại xã Kim Đông, huyện Kim Sơn có mưa nhỏ và sét đã làm 01 người chết và 02 người bị thương.

- Do ảnh hưởng của mưa lớn, hoàn lưu bão số 02 và lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy đã gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại nhà cửa, tài sản của nhân dân và nhà nước, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân với 1.247 nhà bị ngập, 505,5 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, cùng nhiều km đê bị hư hại, sạt lở. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 366 tỷ đồng.

2. Kết quả công tác phòng, chống thiên tai

2.1. Về phòng ngừa:

a) Kiện toàn, nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai

- Ngay từ đầu năm Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban hành Quyết định kiện toàn các tiểu ban PCTT và TKCN.

- Ngày 19/4/2022 Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, các trọng điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các huyện, thành phố báo cáo và trực tiếp kiểm tra một số trọng điểm phòng chống thiên tai của địa phương, những công trình đang thi công dang dở có nguy cơ mất an toàn trong mùa lũ bão;... và thống nhất các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho công trình PCTT trong mùa mưa bão.

- Tham mưu UBND ban hành các Phương án: Phương án số 02/PA-UBND ngày 19/5/2022 - PA hộ đê toàn tuyến và ứng phó với trường hợp lũ lớn vượt tuần suất thiết kế; Phương án số 03/PA-UBND ngày 19/5/2022 - PA bảo vệ trọng điểm tỉnh Ninh Bình năm 2022... Kịp thời ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo phòng, chống bão, mưa lũ, nắng nóng, ... văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; báo cáo nhanh, báo cáo thiệt hại sau thiên tai và đề xuất hỗ trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

- Ngoài ra còn phối hợp và đôn đốc các đơn vị xây dựng các phương án:

+ *Về phương án đảm bảo hậu cần:* Sở Công thương dự trữ về lương thực và một số mặt hàng thiết yếu khác phục vụ cho nhân dân các huyện miền núi và các vùng thường xảy ra thiên tai trong mùa mưa, bão.

+ *Về phương án đảm bảo thông tin liên lạc:* Sở Thông tin và Truyền thông đã có phương án đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, trong mọi tình huống tại các vùng miền trong tỉnh, cho các trạm khí tượng thủy văn...

+ *Về phương án đảm bảo y tế:* Sở Y tế đã có kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị y tế sẵn sàng cho công tác sơ cấp cứu, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai.

+ *Về công tác đảm bảo TTATGT trên các tuyến đê:* Công an tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm về TTATGT, an toàn đê điều đê ngăn chặn tình trạng xe quá tải hoạt động trên các tuyến đê.

- Nâng cao năng lực Ban chỉ huy, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp: đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng công nghệ, xây dựng công cụ hỗ trợ tại Văn phòng thường trực các cấp.

+ Hoàn thành thực hiện lắp đặt trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN.

+ Đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác điều hành phòng chống thiên tai; Xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai tổ chức lễ khánh thành trường học kết hợp là nơi tránh trú khi có thiên tai tại xã Thượng Hòa - huyện Nho Quan và 02 bể bơi tại xã Khánh Thiện - huyện Yên Khánh và xã Ninh Mỹ - huyện Hoa Lư.

b) Triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, phương án ứng phó ứng với các cấp độ RRTT các cấp

- Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2022 về triển khai, thực hiện Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

- Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025: Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo phòng chống thiên tai và tổ chức diễn tập nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền thông tin, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

- Đang triển khai thực hiện xây dựng Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo nội dung của Văn bản số 121/UBND-VP3 ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình.

c) Công tác, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về PCTT

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài truyền thanh các cấp tăng cường cập nhật thông tin tình hình diễn biến bão, mưa lũ và các loại hình thiên tai kịp thời tới người dân; hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Thực hiện Kế hoạch Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực kỹ năng cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

- Tổ chức huấn luyện, diễn tập cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh; huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai theo Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công an tỉnh đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, an toàn đê điều trên các tuyến đê, trong đó, tập trung tại các tuyến có nhiều phương tiện vận tải tham gia giao thông, các tuyến có nguy cơ mất an toàn như: Đê Đàm Cút, tả hữu sông Hoàng Long, hữu sông Đáy, Trinh Nữ, sông Mới... xây dựng, đăng tải 01 phóng sự, 25 tin, bài tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Báo Công an nhân dân và Truyền hình ANTV, tổ chức trên 1.500 lượt tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô, mô tô có gắn loa trên các tuyến đê; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật cho 125 chủ xe, lái xe vận tải thường xuyên hoạt động trên các tuyến đê, phát hiện, xử lý 332 trường hợp vi phạm, phạt tiền 409.874.000 đồng, tạm giữ 17 ô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 39 trường hợp. Qua thực hiện kế hoạch đã giải quyết triệt để tình trạng vi phạm về an toàn đê điều, vi phạm về tải trọng phương tiện đã

được kiểm chế, góp phần bảo đảm TTATGT, phục vụ nhân dân tham gia giao thông thuận tiện và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hệ thống đê trên địa bàn tỉnh.

d) Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các nội dung, cụ thể:

- Tham mưu Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chỉ đạo kiện toàn BCH PCTT và TKCN các cấp; ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho các đơn vị làm công tác tham mưu phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương, xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở ở cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm lòng cốt.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp tiêu thoát nước để giảm thiểu nguy cơ sạt, trượt, đảm bảo an toàn cho dân cư; thực hiện nghiêm công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu nguồn; tập trung trồng rừng thay thế để nâng tỷ lệ che phủ rừng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong trường học: Nhà trường, phụ huynh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi có thiên tai. Phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức kỹ năng về phòng, chống thiên tai cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, lồng ghép kiến thức phòng, chống thiên tai vào các hoạt động ngoại khoá, các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp của các nhà trường, các cấp học tổ chức dạy học tích hợp theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là đối với các môn có thể mạnh như: Địa lý, Công nghệ, vào hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng, đồng thời hướng dẫn học sinh cách phòng, tránh thiên tai.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; nghiên cứu, xây dựng chính sách đặc thù

cho lực lượng làm công tác PCTT và TKCN. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 về việc Quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 58/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc lồng ghép nội dung phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, địa phương theo hướng kết hợp đa mục tiêu, hạn chế tối đa rủi ro do thiên tai gây ra. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

e) Kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh; phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025

- Thực hiện đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh năm 2022 theo Bộ Chỉ số, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá công tác phòng chống thiên tai cấp tỉnh năm 2022 theo Bộ Chỉ số như sau: Tổng điểm đánh giá 04 nhóm với 24 tiêu chí đạt: 85 điểm.

Trong đó: Tổ chức, nhiệm vụ đạt: 11,75 điểm; Phòng ngừa thiên tai đạt: 48,25 điểm; Ứng phó thiên tai đạt: 15,00 điểm; Khắc phục hậu quả thiên tai đạt: 10,00 điểm.

- Thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025: Phát động phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến pháp luật, cơ chế chính sách về phòng, chống thiên tai và liên quan đến phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

f) Tình hình thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại địa phương; gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội xung kích PCTT cấp xã theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác “4 tại chỗ” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Cụ thể trong Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai, Phương án bảo vệ trọng điểm, Phương án hộ đê toàn tuyến: Ngoài vật tư phục vụ công tác PCTT do tỉnh quản lý thì Ban chỉ huy còn giao chỉ tiêu chuẩn bị vật tư, lực lượng, trang thiết bị, hậu cần rõ ràng cho các sở, ban, ngành và địa phương. Khi có thiên tai xảy ra các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo địa bàn được phân công có mặt tại hiện trường để chỉ đạo UBND các huyện, thành phố chủ động huy động lực

lượng xung kích PCTT, dân quân tự vệ,... phối kết hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành, lực lượng làm công tác PCTT sở chuyên ngành, lực lượng công an, quân đội tổ chức cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố do thiên tai gây ra.

- Việc thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Tính đến hết năm 2022 tỉnh Ninh Bình đã có 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100%); trong đó có 30 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 283 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 8/8 huyện, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 huyện, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; huyện Kim Sơn đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ thẩm tra xét công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Thành lập, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của các đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. Thường xuyên tập huấn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu ứng phó giờ đầu khi có thiên tai xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 06 huyện, 02 thành phố với 143/143 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thực hiện phổ biến tuyên truyền thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27/3/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Các xã, phường, thị trấn đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Quyết định thành lập đội xung kích PCTT và TKCN cấp xã. Tổng các Đội xung kích PCTT cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thành lập là 143 đội với tổng số đội viên đội xung kích PCTT là 11.906 người.

g) Công tác quản lý, đầu tư, xây dựng và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp đê điều, hồ đập và công trình phòng, chống thiên tai khác

Công tác duy tu bảo dưỡng, bảo dưỡng đê điều năm 2022 đã duy tu sửa chữa được 3200 m đê; 283 m kè, xử lý vết nứt mặt đê được 1100m và Phát quang cây dại được 50 km đê.

h) Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, kết quả thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ

Lũy kế số dư Quỹ PCTT tỉnh Ninh Bình tính đến 30/12/2022 là **26.314** triệu đồng.

Tính đến hết ngày 24/11/2022 Ban quản lý Quỹ PCTT tỉnh Ninh Bình đã xuất Quỹ tỉnh là: **1.670,5** triệu đồng.

UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ, cụ thể ban hành: Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 18/7/2022 về việc thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 và 2022; Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 về việc miễn, giảm đóng góp Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021;

Ban hành các Quyết định: Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ; Cơ quan quản lý Quỹ; Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai

tỉnh Ninh Bình; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Bình.

j) Tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai ở các cấp

- Năm 2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác PCTT trên địa bàn tỉnh:

+ Phối hợp với Viện KH-CN - Bộ xây dựng tổ chức lớp tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng, chống thiên tai, lụt bão cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

+ Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã thực hiện mở hội nghị tuyên truyền với 13 lớp tại 08 huyện, thành phố tập huấn tuyên truyền Luật Đê điều; Luật Thủy lợi; Luật Phòng chống thiên tai; Quy chế phối hợp; hướng dẫn xử lý giờ đầu sự cố đê điều; kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý tổ chức huấn luyện Cứu hộ, Cứu nạn phổ thông năm 2022 cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị cụ thể, bảo đảm đủ nội dung, thời gian huấn luyện, phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương, đơn vị tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

+ Phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ, lụt, cháy nổ.

+ Kỹ thuật bơi cứu người và phương pháp cứu người bị nạn.

+ Tổ chức lực lượng và biện pháp phòng tránh ứng phó với bão, ATNĐ; đặc điểm nguyên nhân, biện pháp ứng phó với sự cố hoá chất; phương pháp sử dụng một số trang bị chữa cháy và xử lý một số tình huống cháy; tổng quan về tràn dầu, lực lượng vũ trang ứng phó với sự cố tràn dầu, quản lý và xử lý chất thải tràn dầu.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, huấn luyện, hướng dẫn về đảm bảo an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động trên sông nước; bơi cứu người và phương pháp cấp cứu người bị nạn; phương pháp di chuyển người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ lụt, khu vực cháy, nổ; thực hành cứu người rơi xuống nước và công tác Hậu cần - Kỹ thuật cho nhiệm vụ PCLB-TKCN; cử cán bộ tham gia tập huấn Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng tổ chức.

k) Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án liên quan đến phòng, chống thiên tai

- Tham mưu UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 16/02/2022 về việc triển khai thực hiện Đề án “nâng cao nhận thức cộng

đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và triển khai thực hiện.

- Đối với dự án: Công trình Xử lý cấp bách sạt lở kè Khánh Tiên đoạn từ K38+000 – K39+038, đê hữu Đáy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và kè Xuân Đài đoạn từ K71+300 – K71+895, trên tuyến đê hữu Đáy, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được triển khai thực hiện và đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

2.2. Về ứng phó

a) Đánh giá công tác dự báo, cảnh báo thiên tai so với diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương

Trong năm vừa qua Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình đã thực hiện nhiệm vụ Báo cáo đầy đủ, kịp thời dự báo thời tiết, khí tượng thủy văn về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cơ bản sát với diễn biến thời tiết tại địa phương.

b) Công tác thông tin, truyền tải các bản tin cảnh báo, dự báo đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh

Trong năm 2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành 08 Công điện để chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, trú an toàn; triển khai các biện pháp để đối phó với bão, ATNĐ, mưa lớn và sạt lở đất đá và các đợt không khí lạnh, gió mạnh trên biển. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã thông báo, kêu gọi cho toàn bộ 124 chủ phương tiện/329 thuyền viên và người lao động ngoài đê Bình Minh III (360 lao động) vào nơi tránh trú an toàn.

c) Công tác chỉ đạo, chỉ huy triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, nhất là sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao

- Các huyện, thành phố có đê tổ chức tuần tra, kiểm tra canh gác 24/24h toàn bộ hệ thống đê, phát hiện kịp thời và tổ chức xử lý hoàn triệt các điểm xung yếu.

- Đối với sự cố sạt lở đất đá: Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục cử người theo dõi diễn biến; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có biện pháp xử lý kịp thời. Lập chốt, bố trí lực lượng canh gác 24h/24h tại khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo để người dân không đi vào khu vực nguy hiểm trên; làm rào chắn vị trí sạt lở đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông qua lại. Khẩn trương xây dựng và phê duyệt phương án xử lý sạt lở theo quy định.

- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh điều động 400 lượt cán bộ chiến sĩ/ hơn 80 lượt phương tiện các loại, tổ chức thông báo đến chủ, người lao động làm việc trên các lều, chòi về tin bão và hướng dẫn, kêu gọi ngư dân đang hoạt động trên biển và khu vực cửa sông, lao động từ đê Bình Minh 3 ra khu vực Cồn Nổi

vào nơi tránh trú an toàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dân, chốt chặn các khu vực ngăn không cho người dân ra vùng nguy hiểm.

- Công tác tìm kiếm cứu nạn:

+ Ngày 04/3/2022 Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình nhận được báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về vụ việc tàu cá bị tai nạn, cụ thể như sau: Vào khoảng 02h00 ngày 04/3/2022 tàu cá NB-00185TS bị một tàu cát đâm chìm tại đuôi gò Cồn Cát cửa Nam Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng. Trên tàu có 03 người (hai vợ chồng và một con nhỏ hơn 1 tuổi). Sau khi tàu bị đâm chìm, hai vợ chồng đã ôm con bơi về phía một tàu khác để cầu cứu. Anh Nam ôm con gái đã được tàu khác cứu sống (cả hai bố con), chị Vui do nước chảy siết, bị mất tích. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Ninh Bình đã có văn bản số 24/BCH-VP ngày 04/3/2022 đề nghị Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích. Giao cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh bạn tìm kiếm thuyền viên mất tích. Đến ngày 10/3/2022 đã tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

+ Khoảng 22h00 ngày 09/11/2022, tàu cá NB 00016-TS do ông Hoàng Văn Bằng, SN 1984, xóm 3, Kim Đông làm thuyền trưởng đang hành trình từ cửa Sông Đáy, bị thùng đáy làm chìm tàu, hai vợ chồng ông Bằng được tàu cá Nam Định phát hiện, đưa vào bờ an toàn.

d) Công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và công trình phòng, chống thiên tai

- Các công trình đê điều và các công trình phòng, chống thiên tai được phân cấp giao cho các đơn vị quản lý, khai thác. Việc kiểm tra đánh giá tổng thể được tiến hành trước và sau mỗi mùa mưa lũ. Trong quá trình xảy ra thiên tai nói chung và mưa lũ nói riêng có quy định về đội tuần tra canh gác để phát hiện các sự cố của các công trình PCTT để xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn cho công trình.

- Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh mà các công trình đê điều và phòng, chống thiên tai được duy tu, sửa chữa nâng cấp hàng năm để đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

e) Đánh giá về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCH Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng và triển khai toàn diện về công tác Phòng, chống thiên tai trong năm. Các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo nhiệm vụ được phân công xuống địa bàn phụ trách, kiểm tra, nắm bắt tình hình để kịp thời chỉ đạo địa phương triển khai các biện pháp sẵn

sàng ứng phó với bão, lũ; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ phận tham mưu thực hiện nghiêm chế độ trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định tại Quyết định số 26/QĐ-BCH ngày 29/3/2018 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, nắm chắc thông tin, diễn biến của ATND, bão, mưa lũ, căn cứ khoa học, hiện trạng các công trình phòng lũ, kịp thời báo cáo và có biện pháp xử lý.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn trên diện rộng, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều văn bản, Công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tìm mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết và chủ động tìm nơi tránh, trú để đối phó với bão, ATND và các đợt không khí lạnh, gió mạnh trên biển.

Lực lượng công an, quân đội, lực lượng xung kích cấp xã tham gia phòng, chống thiên tai thực sự là lực lượng nòng cốt trong xử lý sự cố giờ đầu đảm bảo an toàn cho các công trình. Cán bộ và nhân dân tham gia phòng, chống thiên tai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, đề xuất kịp thời và tích cực trong công tác PCTT.

Lực lượng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT, các huyện, thành phố đã thực sự phát huy vai trò kỹ thuật xung kích xử lý hiện trường hiệu quả, đảm bảo an toàn cho công trình.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng đứng chân trên địa bàn xây dựng phương án sử dụng lực lượng, phương tiện khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên đất liền của tỉnh Ninh Bình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch và trên biển, kiên quyết không cho các phương tiện hoạt động khi không đảm bảo thủ tục giấy tờ hoặc các trang thiết bị an toàn; chỉ đạo lực lượng duy trì thường xuyên chế độ trực ban tiếp nhận, xử lý tin có liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo công tác chỉ huy và sử dụng lực lượng, phương tiện khi có tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên biển của tỉnh Ninh Bình.

*** Bài học kinh nghiệm:**

- Khi thiên tai có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Ninh Bình Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo toàn diện từ tỉnh xuống huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn triển khai đồng bộ công tác Phòng, chống thiên tai. Các đồng chí thành viên BCH Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến địa phương triển khai xuống địa bàn phân công, thường xuyên nắm rõ diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai tại địa bàn được giao.

- Khi thiên tai xảy ra công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai thực hiện nghiêm theo phương châm “4 tại chỗ”, Lực lượng kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và

PTNT, các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra phát hiện sự cố và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu; lực lượng quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong ứng phó và đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn giao thông khu vực xảy ra thiên tai.

- Vùng nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp thiên tai cương quyết di dân đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

2.3. Kết quả huy động và triển khai hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai

Ngay sau các đợt thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đều có hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát tổng hợp thiệt hại và huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với sạt lở đất, đá tại huyện Hoa Lư: Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hoa Lư khẩn trương di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng ra khỏi khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức lực lượng thường trực canh gác 24/24h và khắc phục sự cố sạt lở tạm thời để đảm bảo an cho người dân.

Sau khi có thiên tai, mưa lớn xảy ra, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành địa phương tìm mọi biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ huy tham mưu tổng hợp tình hình thiệt hại và báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia hỗ trợ khắc phục. Ngày 31/12/2022 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1661/QĐ-TTg về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022, trong đó hỗ trợ tỉnh Ninh Bình 40 tỷ để triển khai khắc phục.

3. Bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai, nhất là trong chỉ đạo, tổ chức ứng phó với các trận thiên tai lớn; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

a. Bài học kinh nghiệm

- Công tác Chỉ huy điều hành của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp cần cương quyết, linh hoạt trong chỉ đạo cập nhật thông tin, xin ý kiến cấp trên và thống nhất kỹ thuật xử lý để đưa ra lệnh chỉ đạo đúng đắn nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ phòng, chống thiên tai phát huy cao tính chủ động, trách nhiệm trong phạm vi được phân công nhiệm vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu kịp thời xử lý tình huống nhanh, hiệu quả nhất.

- Công tác dự báo, cảnh báo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách phòng, tránh đóng vai trò then chốt nhằm cung cấp kịp thời, chính xác diễn biến thiên tai cho các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh, đối phó hiệu quả với thiên tai.

b. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

- Cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương trong công tác phòng chống thiên tai còn hạn chế nên phát huy hiệu quả còn chưa cao.

- Công tác thống kê đánh giá thiệt hại theo Thông tư 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT còn nhiều bất cập, việc báo cáo thiệt hại của một số địa phương còn chậm, chưa kịp thời, chưa đúng với biểu mẫu hướng dẫn.

- Việc cải tạo, nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, lòng dẫn thoát lũ, chống biến đổi khí hậu cũng như việc bảo trì, tu bổ, sửa chữa công trình phòng, chống thiên tai nhìn chung còn chậm do thiếu vốn đầu tư.

- Việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, PCTT một số địa phương thực hiện chưa quyết liệt nên vẫn còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm kéo dài.

- Công tác dự phòng vật tư, trang thiết bị phương tiện, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ yêu cầu “4 tại chỗ” còn thiếu so với nhu cầu thực tế; một số trang thiết bị đặc chủng như xuống máy, ô tô, máy phát điện, ... thiếu, gây khó khăn cho huy động lực lượng, đảm bảo thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống thiên tai bão, lũ xảy ra.

- Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo đã có chuyển biến nhưng vẫn còn có đơn vị chấp hành chưa nghiêm, gây khó khăn trong việc tổng hợp tình hình báo cáo.

- Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã còn mỏng, thiếu về trang bị, công cụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

c. Đề xuất, kiến nghị

- Vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai hàng năm được Cục dự trữ Quốc gia cấp phát còn chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế tại địa phương, do đó để đáp ứng yêu cầu của từng địa phương đề nghị giao cho địa phương tự mua vật tư cần thiết dự trữ phòng chống thiên tai của từng địa phương; Tăng cường bổ sung trang bị, công cụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả, an toàn trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Cấp kinh phí để duy trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

- Cấp kinh phí để cải tạo, nâng cấp, xây dựng các công trình đê điều, hồ đập, công trình neo đậu tàu thuyền, đáp ứng nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Năm 2023 theo dự báo, tình hình thời tiết khí hậu thủy văn sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, mưa lớn trên diện rộng, lũ cao trên các triền sông và nước dâng vùng ven biển, hạn hán, xâm nhập mặn, đông lốc, nắng nóng, gió mùa...

1. Mục tiêu: Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, lấy công tác phòng là chính, đảm bảo an toàn

tuyệt đối cho các công trình phòng, chống thiên tai và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

2. Trọng điểm phòng chống thiên tai:

- Đối với chống bão, bão mạnh, siêu bão, sóng thần: Trọng điểm là huyện Kim Sơn (*Vùng nuôi trồng thủy sản, đê biển Bình Minh II, đê Bình minh III*).

- Đối với chống lũ: Trọng điểm là các huyện Nho Quan, Gia Viễn (hệ thống đê Tả, Hữu sông Hoàng Long). Đảm bảo chống được lũ theo mực nước lũ thiết kế; hạn chế tối đa việc chậm lũ qua tràn Lạc Khoái; xả lũ, làm chậm lũ tại vị trí tràn Đức Long - Gia Tường cũ nhằm từng bước xoá bỏ các khu phân lũ, chậm lũ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

- Đối với xâm nhập mặn: Trọng điểm là huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.

- Đối với hạn hán, rét đậm, rét hại, đông lốc: Trọng điểm là huyện Nho Quan, Yên Mô, thành phố Tam Điệp.

3. Phương hướng, nhiệm vụ

3.1. Kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.

3.2. Rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch PCTT, xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh.

3.3. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các cấp.

3.4. Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 9/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3.5. Xây dựng kế hoạch thu, chi có hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ.

3.6. Tăng cường hoạt động thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (nhất là bão, mưa lũ, sạt lở đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng.

3.7. Thực hiện phong trào thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025.

3.8. Tổ chức chỉ đạo, chỉ huy triển khai các biện pháp ứng phó với các trận thiên tai lớn.

3.9. Huy động và triển khai nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

Trên đây là Báo cáo công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.
ĐTMT

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Vũ Nam Tiến

